
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Huga þarf vel að því að ég sem íbúi utan höfuðborgarinnar borgi ekki fyrir mislæg gatnamót og fleira 
vegna þess að ég þurfi stundum að sækja þjónustu í bæinn en íbúi innan höfuðborgarinnar þurfi ekki 
að borga fyrir mislægu gatnamótin sem viðkomandi noti daglega vegna þess að viðkomandi þurfi 
ekki að sækja neitt utan höfuðborgarinnar og þurfi þar að leiðandi ekki að borga veggjöld.
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